



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๕๕๘

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)/รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)/  
คณบดีทุกคณะ/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/  
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม/หัวหน้างานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและวัฒนธรรมไทย/  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ตามอัตลักษณ์และ  
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการดำเนินงานสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green  
University) การจัดหาอาหารและวัตถุดิบเพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินและ  
สภาพเศรษฐกิจครอบครัวที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนเป็นโครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ นั้น

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจึงได้จัดทำโครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ เสนออธิการบดี  
อนุมัติ โดยอธิการบดีได้อนุมัติโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว และเห็นควรแจ้งคณะกรรมการบริหาร  
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี้

๑. มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ประสานข้อมูลกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงให้ประชาชนสังคมรับทราบอย่างกว้างขวาง  
ต่อเนื่อง และหมายรวมถึงการเชิญชวนไปยังศิษย์เก่าสนับสนุนการดำเนินงานผ่านกองทุนพัฒนาแม่โจ้

๒. รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ประสานงานกับกองทุนพัฒนาแม่โจ้  
ในการสนับสนุนโครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. มอบหมายผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ หัวหน้างานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
และวัฒนธรรมไทย จัดทำข้อมูลองค์ความรู้ของฐานเรียนรู้วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ (พิพิธภัณฑสถานฯ/  
ครัวอิ่มอุ่นฯ/ฟาร์มมีชีวิต และศาสตร์แห่งสายน้ำและชีวภาพ) จัดวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้

๔. มอบหมายให้รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) และผู้อำนวยการกอง  
อาคารและสถานที่ ประสานกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ขุดลอกดินโคลนลำห้วยโจ้ตั้งแต่สะพานสมาคมฯ  
ไปจนถึงบริเวณหน้าฟาร์มมีชีวิตครัวอิ่มอุ่นฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำอย่างมีคุณภาพ

๕. เนื่องจากพื้นที่ฐานเรียนรู้วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ มีความหลากหลายและมีประโยชน์  
ตอบสนองภารกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียนการสอนนอกห้องเรียน การศึกษาวิจัย  
ด้านชีวภาพ การให้บริการวิชาการสังคม รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสถานที่พักผ่อน  
หย่อนใจและนันทนาการแก่นักศึกษา รวมถึงการฝึกทักษะประสบการณ์การเรียนรู้จริง จึงมอบหมายให้  
ทุกคณะ สำนัก พิจารณานำไปจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน และนำเข้าเป็นพื้นที่ฝึกทักษะใน  
รายวิชา โดยเฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมฯ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ และ  
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รับทราบ และเห็นชอบการกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการในส่วนที่  
เกี่ยวข้องตามที่เสนอ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ  
ลำเหมืองภายในมหาวิทยาลัยให้สวยงาม ร่มรื่น และสอดคล้องความรู้เกี่ยวกับการดูแล  
สิ่งแวดล้อม เกษตรพอเพียง และด้านวิชาการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ